

TP. Hồ Chí Minh

PHÁT HUY VAI TRÒ CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN Ở KHU DÂN CƯ trong phòng, chống dịch COVID-19

ĐINH THÀNH

Thực tiễn công tác phòng, chống dịch COVID-19 ở TP. Hồ Chí Minh cho thấy, để huy động cả hệ thống chính trị và toàn xã hội cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh cần tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng. Trong đó, việc phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên ở cơ sở là rất quan trọng; chính sự nêu gương, đi đầu của cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên là nòng cốt, “điểm tựa”, “hạt nhân” để nhân dân tin tưởng, tự giác tham gia phòng, chống dịch.

Đảng viên gương mẫu

Khi triển khai nhiệm vụ chống dịch, đồng chí Nguyễn Văn Thương, Bí thư Chi bộ 2, Trưởng khu phố 4, phường Tăng Nhơn Phú A (TP. Thủ Đức) xác định: Cần phải làm tốt công tác tuyên truyền để người dân hiểu và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Nghĩ là làm, đồng chí Thương đề xuất với Đảng ủy phường và Chi bộ tổ chức phát thanh lưu động thông qua mô hình “xe loa tuyên truyền lưu động”. Đồng chí trực tiếp cùng các thành viên của tổ đưa xe đi khắp các xóm, hẻm sâu để phát loa tuyên truyền. Những bài phát trên loa do ông biên soạn đều có nội dung ngắn gọn, chính xác, bảo đảm tính thời sự, cung cấp cho bà

con những thông tin cần thiết liên quan đến dịch bệnh COVID-19. Cùng với phát thanh lưu động, đồng chí Thương và các thành viên thường xuyên vận động, nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch, yêu cầu khai báo y tế, kê khai nhân khẩu theo từng tổ, nắm danh sách những người thuộc diện F0, F1, F2. Đồng chí cũng luôn dành thời gian để tiếp nhận và trả lời, giải đáp những thắc mắc, lo lắng của người dân thông qua Cổng thông tin khu phố. Đồng chí Thương cho biết: “Hàng ngày, phường tổ chức phát thanh tuyên truyền về dịch COVID-19 cho người dân thông qua hệ thống loa cố định. Địa bàn rộng nên những

hộ ở xa không thể nắm được thông tin, nếu đến từng nhà để tuyên truyền sẽ mất nhiều thời gian và nhân lực. Do vậy, tôi đã đề xuất dùng loa lưu động đi đến từng hẻm nhỏ để tuyên truyền cho người dân hiểu và thực hiện đúng các quy định phòng, chống dịch”.

Ngay từ khi phát hiện ca dương tính đầu tiên trên địa bàn, đồng chí Vũ Chung Súc, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu phố 26, phường Bình Hưng Hòa A (quận Bình Tân) đã nhanh chóng triển khai các biện pháp ứng phó, bắt đầu từ chi bộ. Với 1.321 hộ, trên 6.000 nhân khẩu, khu phố 26 có 5 điểm cách ly y tế. Để lãnh đạo phòng, chống dịch hiệu quả, Chi bộ thống nhất thành lập 6 tổ COVID-19 cộng đồng

và phân công đảng viên phụ trách từng tổ. Để thực hiện nghiêm túc việc giãn cách xã hội, đồng chí Vũ Chung Sứ đã phân công các lực lượng, các tình nguyện viên luân phiên trực chốt chặn tại 18 tuyến đường và hẻm trên địa bàn. Đồng chí cũng kiến nghị với UBND phường liên hệ với Phòng Kinh tế quận, mỗi tuần hỗ trợ 1 điểm bán hàng lưu động trong vòng 4 giờ để phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân tại các khu vực “vùng xanh” nhằm hạn chế tối đa việc tiếp xúc, đi lại của người dân. Ngoài ra, khu phố đã chủ động phối hợp với các Mạnh Thường Quân để cung cấp rau sạch mỗi tuần 2 lần.

Trong những ngày dịch bệnh diễn biến phức tạp, đồng chí Trần Văn Xê, Bí thư Chi bộ khu phố 4, phường Tân Tạo (quận Bình Tân) thường xuyên sâu sát, nắm bắt, theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh, thực hiện phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”. Mỗi khi nhận được tin báo của người dân qua Đường dây nóng, đồng chí liền cử cán bộ chuyên trách xuống ngay nắm tình hình. Là Tổ phó Tổ Phản ứng nhanh của phường, luôn trong tư thế sẵn sàng hỗ trợ khi người dân cần, tích cực tuyên truyền, vận động người dân tiếp tục thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch,

đồng chí chỉ đạo Ban Điều hành khu phố, Ban Công tác Mặt trận và tổ trưởng dân phố chủ động lập danh sách người dân khó khăn cần được giúp đỡ để có những hỗ trợ kịp thời. Khu phố 4 có 87 hộ dân cho thuê 730 phòng trọ, với 1.815 người ở trọ. Đồng chí Trần Văn Xê đã cùng với các lực lượng trong khu phố vận động các chủ nhà trọ miễn, giảm tiền thuê trọ cho người dân lúc khó khăn. Tiêu biểu là gia đình ông Phan Văn Hào có 28 phòng trọ, tháng 7, ông đã giảm 50% tiền thuê trọ, tháng 8 miễn 100%. Gia đình ông Đỗ Khắc Phái có 138 phòng trọ, tháng 7 và tháng 8 đều giảm 50% tiền thuê...

Để chia sẻ khó khăn với người dân do dịch bệnh COVID-19, đồng chí Võ Ngọc Ánh, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ấp Hậu, xã Tân Thông Hội (huyện Củ Chi) đề xuất với Đảng ủy, UBND xã Tân Thông Hội đồng ý cho Chi bộ, Ban nhân dân ấp Hậu tổ chức bếp ăn từ thiện của ấp. Thực phẩm do đồng chí Ánh cùng lãnh đạo các hội, đoàn thể ấp đến từng chủ vườn rau trên địa bàn vận động hỗ trợ. Lực lượng nấu ăn tại bếp lao động là các ban, ngành, đoàn thể ấp cử người tham gia. Đến nay, bếp ăn của ấp đã cung cấp hàng ngàn suất ăn miễn phí tặng người bán vé số, hộ neo đơn... Khi Thành phố tăng

cường giãn cách xã hội, thực hiện “ai ở đâu thì ở đó”, bếp ăn từ thiện của ấp Hậu nấu và tặng 70-80 suất ăn mỗi ngày cho các hộ diện cách ly, phong tỏa và lực lượng chống dịch trên địa bàn.

Cộng đồng chung tay

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy đảng, sự nêu gương của cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên, thời gian qua TP. Hồ Chí Minh đã huy động được sự chung tay của nhiều tổ chức, cá nhân, tạo nên sức mạnh tổng hợp để chống đại dịch COVID-19.

Thành phố thường xuyên kiện toàn Tổ COVID-19 cộng đồng; thành viên Tổ COVID-19 cộng đồng và lực lượng tình nguyện viên tích cực “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân trong công tác phòng, chống dịch, nhất là cùng tham gia mở rộng “vùng xanh”, bảo vệ “vùng xanh”. Các phường, xã kịp thời thành lập các nhóm công tác để hỗ trợ người dân về chăm sóc y tế và sinh hoạt thiết yếu; xây dựng và thường xuyên kiện toàn “Tổ tư vấn sức khỏe” và 312 tổ phản ứng nhanh là những y, bác sĩ, nhân viên y tế, lương y, tình nguyện viên và người có kinh nghiệm trong hỗ trợ F0 điều trị tại nhà.

Ủy ban mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp thực hiện tốt

nhệm vụ vận động, tiếp nhận, phân phối và hướng dẫn hoạt động cho các trung tâm an sinh xã hội quận, huyện, TP. Thủ Đức và cấp cơ sở. Vận động các chức sắc, chức việc tôn giáo, người có uy tín trong cộng đồng dân cư tham gia tuyên truyền, vận động đồng bào có đạo, đồng bào dân tộc thiểu số và người dân chấp hành nghiêm quy định về phòng, chống dịch, đóng góp, hỗ trợ chăm lo về vật chất, tinh thần cho lực lượng làm nhiệm vụ ở tuyến đầu, người dân có hoàn cảnh khó khăn. Tại các phường, xã, hàng loạt mô hình do MTTQ phát động đã phát huy hiệu quả, tạo điểm nhấn trong xây dựng khối đại đoàn kết, tương thân, tương ái như: “Bếp ăn nghĩa tình”, “Nhà trọ 0 đồng”, “Gian hàng 0 đồng”, “Chuyến xe nghĩa tình”... Trong phong trào “Nhà trọ 0 đồng”, riêng TP. Thủ Đức, đến hết tháng 8-2021 có 34/34 phường thực hiện giảm và miễn hoàn toàn cho người thuê phòng trọ, với hơn 125.000 phòng, số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng.

Đoàn Thanh niên phát huy tốt vai trò nòng cốt của lực lượng tình nguyện viên trong phòng, chống dịch. Các cơ sở đoàn xây dựng kế hoạch tổ chức các chương trình, chiến dịch tình nguyện tập trung vào công tác phòng, chống dịch COVID-19, như: Đội

hình hỗ trợ công tác kiểm soát dịch bệnh, nắm bắt thông tin, dư luận trong đoàn viên, thanh niên...; tập trung vận động, chăm lo, đồng hành, hỗ trợ cho thanh niên, thiếu nhi kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, học online và chăm lo các hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Đoàn viên, thanh niên trở thành lực lượng chủ yếu trong vận chuyển hàng hóa thiết yếu hỗ trợ người dân trong vùng dịch.

Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố vận động hội viên tích cực tham gia phòng, chống dịch. Sự chung tay, góp sức, không ngại khó khăn của các cán bộ, hội viên phụ nữ các cấp, nữ cán bộ tổ dân phố, tổ nhân dân, khu phố, ấp đã góp phần lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái, tiếp thêm sức mạnh để người dân cùng chính quyền thành phố vượt khó khăn, chiến thắng dịch bệnh. Toàn thành phố đã có gần 7.000 cán bộ phụ nữ các cấp và hơn 15.000 hội viên tham gia các tổ COVID cộng đồng. Nhiều mô hình tại các cơ sở hội, chi hội khu phố, ấp đã ra đời như “Bếp cơm nghĩa tình”, “Bữa sáng yêu thương”, “Tủ bánh mì nghĩa tình”... Chị em ngày đêm tích cực tham gia, kịp thời hỗ trợ nhiều đối tượng, nhất là người dân khó khăn, người bán vé số, người vô gia cư, người

khuyết tật. Tính đến hết tháng 8-2021, các cấp hội đã vận động được hơn 26,3 tỷ đồng từ các nguồn hỗ trợ để chăm lo cho các đối tượng khó khăn trên địa bàn thành phố trong dịch COVID-19.

Liên đoàn Lao động thành phố vận động đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động thực hiện triệt để tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tích cực tham gia phong trào thi đua với chủ đề “Xây dựng vùng xanh an toàn sản xuất - an toàn phòng dịch”; chủ động nắm tình hình các khu nhà trọ, khu phố có đông công nhân, các doanh nghiệp đang sản xuất theo 4 phương án sản xuất an toàn; việc tổ chức xét nghiệm, tiêm vắc-xin tại các đơn vị bảo đảm an toàn, trật tự; triển khai nhiều giải pháp chăm lo, hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời, không để công nhân thuê trọ bị thiếu đói. Ngoài ra, Liên đoàn Lao động còn tích cực theo dõi, bảo đảm việc thực hiện các chính sách chăm lo, hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh...

Một số kinh nghiệm

Từ thực tiễn phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên trong công tác phòng, chống dịch ở TP. Hồ Chí Minh cho thấy một số kinh nghiệm sau:

Một là, cấp ủy, chi bộ bảo đảm thực hiện nghiêm và hiệu quả các giải pháp phòng,

chống dịch COVID-19; quan tâm động viên, thăm hỏi, chia sẻ, sâu sát đối với cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân bị nhiễm COVID-19; tích cực tham gia, đóng góp hỗ trợ nguồn lực trong phòng, chống dịch. Khi dịch bệnh diễn biến phức tạp, cùng với việc thực hiện nghiêm, quyết liệt các giải pháp ứng phó, ngăn chặn dịch, cần tập trung quán triệt cán bộ, đảng viên nâng cao ý thức và tinh thần trách nhiệm, sự tự giác trong phòng ngừa và ngăn chặn dịch bệnh lan rộng.

Hai là, mỗi cán bộ, đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thường xuyên nắm bắt các chủ trương, chính sách về phòng, chống dịch COVID-19; tham gia công tác tuyên truyền đến người dân, củng cố lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp trong công tác phòng, chống dịch. Cán bộ, đảng viên gương mẫu, tích cực thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch cho bản thân, gia đình và góp phần lan tỏa đến cộng đồng. Ngoài việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa, cần tích cực khai báo y tế, cách ly theo quy định, nếu trong trường hợp phải cách ly, đến ngay các cơ sở y tế để kiểm tra, xét nghiệm khi có dấu hiệu bị nhiễm, chủ động bảo vệ bản thân và người thân ở mức cao nhất, chấp

hành yêu cầu cách ly cộng đồng, hạn chế thấp nhất việc ra đường nếu không có việc cần thiết... Bên cạnh đó, cần tích cực dọn vệ sinh khu phố, gia đình nhằm hạn chế lây nhiễm các loại bệnh dịch khác ở khu dân cư, vận động nhân dân thực hiện sinh hoạt lành mạnh, nâng cao sức đề kháng của cơ thể.

Ba là, khi dịch bệnh diễn biến phức tạp, cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt ở cơ sở cần bình tĩnh và động viên mọi người không hoang mang, không có những hành vi tiêu cực. Tích cực giải thích và động viên nhân dân chủ động ứng phó và thực hiện theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng, không làm theo các chỉ dẫn chưa có căn cứ khoa học trên mạng in-tơ-nét hoặc truyền tai nhau. Thường xuyên thông tin về các trường hợp đã được chữa khỏi để khẳng định năng lực của đội ngũ y tế, đồng thời trấn an những người tỏ ra lo lắng quá mức. Cần tránh tâm lý kỳ thị đối với người bệnh, người đi từ vùng dịch về... Cán bộ, đảng viên không tích trữ hàng hóa và động viên mọi người xung quanh không tích trữ, chỉ mua đủ các đồ dùng, thực phẩm thiết yếu; các cơ quan chức năng, các siêu thị, cửa hàng... luôn bảo đảm cung cấp đủ các nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân.

Bốn là, cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên chủ động và tích cực giải thích, phê phán, phản bác các ý kiến sai trái, lệch lạc, xuyên tạc về tình hình dịch bệnh; kịp thời báo cáo với tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị về tình hình dư luận, thông tin liên quan đến dịch COVID-19 để có biện pháp ứng phó phù hợp. Tuyên truyền, thông tin kịp thời, minh bạch tới người dân về tình hình dịch bệnh, xử lý nghiêm những người đưa thông tin sai sự thật, ảnh hưởng tới công tác phòng, chống dịch bệnh. Cán bộ, đảng viên sử dụng mạng xã hội cần thận trọng khi đưa các thông tin về dịch bệnh, tránh chia sẻ, dẫn lại những thông tin chưa được kiểm chứng, đồng thời cần tích cực thông tin những nội dung tốt, có tác động lan tỏa nhận thức và hành động đúng đắn trong nhân dân.

Năm là, tăng cường công tác dân vận chính quyền của các cơ quan hành chính nhà nước, bố trí cán bộ, công chức, viên chức nhà nước xung kích tham gia hỗ trợ xã, phường, thị trấn và các đơn vị gặp khó khăn trong phòng, chống dịch. Thường xuyên sơ kết các mô hình COVID, giải pháp hiệu quả, giới thiệu, nhân rộng gương người tốt, việc tốt trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 □